



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

1. "เฉลิมชัย"ลุยใช้การตลาดนำการผลิต หวังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
2. 'ธรรมนัส'ลั่นเช็กบิล! ที่ส.ป.ก.นักรบการเมือง
3. ส่งเสริมผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูต
4. รวมพลังแก้รัฐธรรมนูญ
5. ศิลปินแกรมมี่'เปาวลี'ร่วมรณรงค์'วันดินโลก' ชวนคนไทยร่วมตระหนักถึงความสำคัญ...
6. บทบรรณาธิการข่าวสด: ที่ดินนักรบการเมือง
7. สารพัด'อักษรย่อ' ถอดรหัส'สิทธิที่ดิน'
8. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ดึงเงินสหกรณ์หนุนพัฒนายาง
9. 'มัญญา'ตรวจสอบสหกรณ์ยาง
10. ส.ป.ก.เล็งแจกที่ทำกินปชช.หลังยึดคืน

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
สยามกีฬา
ข่าวสด (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
ไทยโพสต์
มติชน (กรอบข่าย)
มติชน

"เฉลิมชัย" ลุยใช้การตลาดนำการผลิต

หวังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

"เฉลิมชัย" ใช้นโยบายการตลาดนำการผลิตเตรียมร่วมกับเอสอี ไลต์ส รับซื้อผลผลิตเกษตรกรเพิ่มสร้างรายได้ให้เกษตรกรใน 4 ภาค พร้อมนำวิถีธรรมชาติยกระดับสู่แปลงใหญ่ ในปี 64 ให้ผู้บริโภคได้รับผักปลอดภัย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับเอสอี ไลต์ส ที่ทำงานร่วมกัน จนปัจจุบันเอสอี ไลต์ส รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ครบ 4 ภูมิภาค

ทั้งนี้ภาคเหนือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ 124 ไร่ เกษตรกร 35 คน รับซื้อปริมาณ 76 ตันต่อเดือน 36 ชนิดผัก มีรายได้เข้ากลุ่มเกษตรกร 2.3 ล้านบาทต่อเดือน ภาคอีสานรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านโนนเขาวอ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ 534 ไร่ เกษตรกร 170 คน รับซื้อปริมาณ 241 ตันต่อเดือน 36 ชนิดผัก มีรายได้เข้ากลุ่มเกษตรกร 12 ล้านบาท/เดือน ภาคกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านนาคูรวมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ 365 ไร่ เกษตรกร 56 คน รับซื้อปริมาณ 260 ตัน/เดือน 36 ชนิดผัก มีรายได้เข้ากลุ่มเกษตรกร 33 ล้านบาทต่อเดือน

และภาคใต้ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ 628 ไร่ เกษตรกร 72 คน รับซื้อปริมาณ 172 ตันต่อเดือน 36 ชนิดผัก มีรายได้เข้ากลุ่มเกษตรกร 12 ล้านบาทต่อเดือน รวมมูลค่า 4 กลุ่ม 4 ภูมิภาค กว่า 59 ล้านบาทต่อเดือน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันเอสอี ไลต์ส ได้เตรียมขยายการรับซื้อผู้ผลผลิตในแปลงใหญ่

จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยภาคเหนือจะรับซื้อผลผลิตฟักทอง จากกลุ่มชมรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพอิสระคนพิการ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ภาคอีสาน รับซื้อผักใบและผักผล จากกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสวนพืชนองหาวย ต.บ้านแดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และกลุ่มเกษตรกรทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคใต้รับซื้อฟักเขียว, ถั่วฝักยาว, มะละกอฮอลแลนด์ จากกลุ่มเกษตรกร อ.จะนะ จ.สงขลา และกลุ่มเกษตรกรต้นยวม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคกลางรับซื้อผักบึงจันทน์, กวางตุ้ง, มะนาว จากกลุ่มเกษตรกร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกร อ.วิเศษชัยชาญ และ อ.เมือง จ.อ่างทอง

"ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ที่มีเป้าหมายการรับซื้อเข้าไปดูแลเกษตรกรให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่ตรงกับความต้องการของตลาด ตามแนวทางตลาดนำการผลิต รวมทั้งให้เกษตรกรที่มีจุดรับซื้อที่ชัดเจนเข้าร่วมแปลงใหญ่เพื่อที่จะยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคงได้"

นอกจากนี้ยังหารือแนวทางถึงการวางเป้าหมายระยะยาว ในการยกระดับสู่วิถีธรรมชาติ ที่ทางเอสอี ไลต์ส วางเป้าหมายว่า ในปี 2564 จะให้ทุกผลผลิตเป็นผักวิถีธรรมชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะวางแผน วิเคราะห์แต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมขยายผล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ ที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น ผลไม้ จากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก.

'ธรรมนัส' ลั่น เช็กบิล! ที่ส.ป.ก. นักการเมือง

"ธรรมนัส" ย้ำหลักการถือครองที่
ส.ป.ก.นักการเมือง ★ มีต่อหน้า 14

'ธรรมนัส'

★ ต่อจากหน้า 1

ไม่ว่าพรรคไหนฝ่ายไหนก็ต้องทำตามกฎหมาย ยันไม่มีนิสยจะแฉใคร ส.ป.ก.สแกนพื้นที่ตะวันตก จังหวัดลงท้าย "บุรี" ด้าน "นิพิฏฐ์" ทนุ "ธรรมนัส" ตรวจสอบนักการเมืองครองที่ส.ป.ก. ขออย่าละเว้น แต่ต้องเท่าเทียม "สาทิตย์" เติมนออย่าทำเป็นเกมการเมือง ฟาดหางคำสั่ง คสช.ทำกฎหมาย ส.ป.ก. เทียน ต้องรับบทหนักแน่ใจ ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ไม่กังวลสอบ ส.ป.ก. โคราช กวักมือเรียกยังมีขังดี "ดำรง" ขู่อุ้มคนรุกป่ามีปัญหากับพรรคร่วมแน่ คนกระบี่มองตาเขียว "สมัชชา" นักการเมืองได้ที่ดิน ส.ป.ก.แบบไฟเขียวผ่านตลอด ส่วนชาวบ้านยากไร้ รอนาน 7 ปี ยังไม่มีวีแวว แฉมีนอมีได้รับสิทธิเพียบ กลุ่มนายทุนซัดโยเบื้องหลัง ด้าน "เรืองไกร" บี ส.ป.ก.-กรมป่าไม้ให้ข้อมูลที่ดิน "ปารีณา" เล็ง กระทุ้ง "สรวิชัย" ส.ส.ชลบุรี พลังประชารัฐ ถือครองที่ดิน ภบท.5 อื้อ 350 ไร่

จากปฏิบัติการทวงคืนที่ดินทำกินสุดฮือฮา ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ของนักการเมืองที่ถือครอง ผิดกฎหมาย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรรายย่อย โดยไม่ละเว้นว่าเป็นพรรคการเมืองใด แม้แต่พรรค

ร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และขั้วรวมพลังที่วัดของหลวงตามหาบัวด้วย ขณะที่การตรวจสอบการถือครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

★ "ธรรมนัส" ย้ำยึดหมด ส.ป.ก. ผิดกม.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการตรวจสอบการถือครองพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อย่างไม่ถูกต้อง ว่าที่มีการพูดถึงนักการเมืองถือครองที่ดิน ส.ป.ก. นั้น ตนพูดโดยหลักการไม่ว่า นักการเมืองพรรคใดก็ตามจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย หรือพรรคภูมิใจไทย หากพบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดจะต้องโดนยึดคืนเพื่อนำไปแจกให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่ใช่จะแจกไปแฉใคร หรือแฉพรรคการเมืองใด ไม่ใช่นิสัยของตน ต้องทำงานโดยยึดหลักการของกฎหมาย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย อย่างกรณีที่ถูกพูดถึงพรรคภูมิใจไทย ที่ จ.นครราชสีมา ก็หมายถึงนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

รมช.พาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย ที่ศาลพิพากษาเสร็จแล้ว ซึ่งนายวีรศักดิ์ก็คืนที่ดิน ส.ป.ก. มาหมดแล้ว

★ จ่อสแกนพื้นที่ "บุรี" ตะวันตก

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนที่ดินวัดหลวงตามหาบัว ตนหมายไว้วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี เป็นการยกตัวอย่างว่า ช่วงที่ไปประชุม ครม. สัญจร จ.กาญจนบุรี ก็ไปแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่วัดถ้ำเสือคืนมาให้แล้ว 700 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 300 ไร่ เป็นพื้นที่วัด ก็ให้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่สำหรับกิจการพุทธศาสนาไป นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปสำรวจการถือครองที่ดินในจังหวัดทางภาคตะวันตก ที่ลงท้ายว่า "บุรี" ทั้งหลาย ว่ามีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่

★ ปชป. ขอเท่าเทียมไม่ต้องละเว้น

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ออกมาเปิดเผยว่ามี ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ว่า ที่ ร.อ.ธรรมนัสระบุถึงนักการเมืองพรรคต่างๆ ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ มีพูดถึงอีกหลายพรรค ทั้งภูมิใจไทย และพลังประชารัฐ หากตรวจสอบต่อไปอาจพบว่ามีความผิดพรรคอื่นอีกก็ได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองต่อพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใด และเข้าใจว่าท่านคงหยุดตรวจสอบแค่นี้ไม่ได้ ถ้าพบใครครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ถูกต้อง ก็ต้องยึดที่ดินดังกล่าวกลับคืนเป็นของรัฐ ตนสนับสนุนให้ดำเนินการ โดยไม่ต้องยกเว้นว่าเป็นใคร คือทำอย่างเท่าเทียม

★ เชื่อไม่กระทบภาพลักษณ์พรรค

เมื่อถามว่า จะมีการสอบถาม ส.ส. ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ว่ามีใครที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. นายนิพิฏฐ์ตอบว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของ ส.ส. แต่ละคน ในการพบหน้าคุยกันคงไม่มีใครสอบถามว่าใครมีที่ดินอยู่เท่าไร อย่างไร คนเป็นนักการเมืองหรือเป็น ส.ส. รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นบุคคลสาธารณะควรต้องมีจริยธรรม ไม่ต้องมีใครไปบอกว่าย่าไปปล้นใคร หรืออย่าไปยึดที่ดินสาธารณะมาเป็นของตัวเองอย่าไปรุกป่าทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ควรรู้อยู่แต่ใจ และต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคม ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบก็เป็น

เรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ และเชื่อว่าไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคแต่อย่างใดยืนยันว่าสนับสนุนให้ยึดตามกฎหมาย

★ ขอย่ำทำเป็นเกมการเมือง

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การได้สิทธิถือครองที่ดิน ส.ป.ก.มีความซับซ้อนมานาน หลักๆ 3 เรื่องคือ 1.ผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ปัจจุบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่ 2.กรณีการซื้อ-ขายสิทธิที่ดินทำกิน ส.ป.ก.เปลี่ยนมือเป็นทอดๆ 3.การใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผิดวัตถุประสงค์ไปจาก พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด ฉะนั้นถ้าจะมีการตรวจสอบขอย่ำว่าขอย่ำทำเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ต้องตรวจสอบทั้งระบบทั่วประเทศจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม

★ ฟาดหาง คสช.ทำ ก.ม.เป็นพิษ

“ข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งประเทศมีอยู่ราว 30 ล้านไร่เศษ มีการเปลี่ยนมือตลอดเวลา ทั้งที่กฎหมาย ส.ป.ก. กำหนดชัดว่าให้สามารถเปลี่ยนมือโดยการตกทอดโดยทายาทเท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงกลับเป็นการเปลี่ยนมือโดยขายสิทธิดังกล่าวให้บุคคลอื่น จนเกิดเป็นปัญหารุกพื้นที่ป่าเพิ่ม และเป็นปัญหาท่วมน้ำท่วมที่ดิน ส.ป.ก.อย่างที่เห็นแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผิดไปจากวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดและคำสั่งของ คสช. ที่ผ่านมากลับไปเปิดช่องให้สามารถใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในการทำเหมืองแร่ และพลังงานทดแทน ขัดต่อกฎหมาย ส.ป.ก.ชัดที่สุด เรื่องเหล่านี้ก็ต้องสะสางและทบทวนให้ถูกต้องด้วย ในสัปดาห์หน้าตนจะพูดในสภาฯแน่นอน ไหนๆจะทำแล้ว ก็ทำให้ดี ยกเครื่องทั้งระบบอย่าทำแค่เป็นประเด็นการเมือง” นายสาทิตย์กล่าว

★ กท.ไร้ปัญหาหากมือเรียกสอบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ของ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย จ.นครราชสีมาว่า ส่วนตัวไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว ตนได้เคลียร์ปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ในส่วนของ ส.ส. โคราชก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน ทุกคนสบายๆกันมาก ส่วนที่มองกันว่า การเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กับภูมิใจไทยหรือไม่นั้น ตนเห็นว่าทั้งสองพรรคไม่มีปัญหาอะไรกัน และร่วมงานกันดี มีแต่เรื่องดีๆกัน

ด้านนายอภิชาต เลิศพรภมม ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ส่วนตัวไม่มีที่ ส.ป.ก. มีแค่โฉนดและ น.ส.3 และเชื่อว่า ส.ส.ของพรรคก็ไม่มีใครมีที่ดิน ส.ป.ก.แน่นอน ดังนั้นถ้าจะมาตรวจสอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนจะได้เข้าใจกัน ไม่ใช่ฟังข้อมูลจากฝั่งนั้นฝั่งนี้เอาเรื่องจริงมาคุยกันแล้วยังมาขี้ดีเลย

★ “ตำรวจ” ขู่อำชอุ้ยมีเรื่องแน่

นายตำรวจ พิเศษ หัวหน้าพรรครักแผ่นดินประเทศไทย กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ของนักการเมืองขณะนี้ว่า เรื่องนี้ไม่ยาก อยากให้คู่ตัวอย่างในอดีตกรณีการเมือง จ.ภูเก็ต ก็เคยมีคดีที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วว่าไม่สามารถครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. เพราะไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ยากจนจริงๆ เนื่องจากกฎหมายปฏิรูปที่ดินระบุไว้ว่า ต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนเข้าไปทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. ได้ไม่เกิน 15-50 ไร่เท่านั้น ตนอยากให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลเร่งจัดการปัญหานี้ถ้าปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่นของพรรคร่วมรัฐบาลในภาพรวม เชื่อว่าไม่มีใครอู้มใครได้ในเรื่องรุกป่า และหากมีการเอาพื้นที่ของป่าไม้ไปมอบให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินระบุไว้ ในทำนองเดียวกับคดีในอดีตที่ จ.ภูเก็ต คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับพรรคร่วมบางพรรคแน่ๆ

★ คนกระบี่ข้องใจ 2 มาตรฐาน

ส่วนที่ จ.กระบี่ มีรายงานว่าสำนักเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สั่งการให้ จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ทำรายงานชี้แจงรายละเอียดกรณีการจัดที่ดินเขตปฏิรูปมอบให้กับนายสมัชชาเองล้วน อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จ.กระบี่ ซึ่งพบว่าเข้าเงื่อนไขตามระเบียบที่กำหนด นายสมัชชาได้รับ ส.ป.ก.4-01 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 ณ โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ พร้อมเกษตรกรรายอื่นๆ โดยมี ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ

☆ มีต่อหน้า 15

‘ธรรมนัส’

☆ ต่อจากหน้า 14

นายชูวงศ์ มณีกุล แกนนำกลุ่มชาวบ้านที่ปักหลักเรียกร้องให้รัฐนำที่ดินสวนป่าล้มหมอนล้มขาใน จ.กระบี่ 7.8 หมื่นไร่ มาจัดสรรให้กับคนยากจนซึ่งปักหลักชุมนุมยึดเยื้ออยู่น้ำศาลากลาง จ.กระบี่ กล่าวว่า กรณีของนายสมัชชาแม้คุณสมบัติจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แต่มองว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นนักการเมืองที่ผ่านมรดกและชาวบ้านที่ไร้ที่ดินทำกิน

ต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐเร่งนำพื้นที่ป่าทั้งหมดสัมปทานใน จ.กระบี่ มาจัดสรรให้กับผู้ยากไร้มานาน 7 ปีแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้สิทธิทำกิน ตรงข้ามกันเมื่อนักการเมืองร้องขอที่ดินป่ารัฐก็จัดสรรให้ทันที

★ แจกโฉนดให้นายทุนสวมสิทธิเพียบ

นายชูวงศ์กล่าวด้วยว่า สำหรับการมอบ ส.ป.ก. ของ รมช.เกษตรฯ ที่มามอบให้กับเกษตรกรใน จ.กระบี่นั้น ตนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบมีผู้รับมอบหลายรายถือสิทธิครอบครองแทนบุคคลอื่น บางส่วนมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลังเกษตรกรที่เข้ารับ ส.ป.ก. ในวันเดียวกับนายสมัชชาบางคนไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทำกินจริง บางคนอยู่จังหวัดหนึ่ง จึงอยากให้กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหานายทุนถือครองพื้นที่ ส.ป.ก. แทนบริษัทเอกชนเกือบ 4 พันไร่ ต่อมามีการตรวจสอบจนถูกเพิกถอนสิทธิไปแล้วใน จ.กระบี่ และในอดีตเคยมีปัญหาคดี ส.ป.ก.ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นบทเรียนมาแล้วแต่รัฐบาลยังไม่เข็ดหลาบ จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการออก ส.ป.ก. อีกครั้ง เพราะอาจเป็นช่องทางเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนักการเมืองและนายทุนสูงที่ของรัฐ

★ “เรื่องไกร” ตามบี้ที่ดิน “ปารีณา”

ด้านนายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงกรณียื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการถือครองที่ดิน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กว่า 1,700 ไร่ ว่าล่าสุดทราบข่าวจากเลขาธิการ ป.ป.ช.ว่าจะตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าววันที่ 29 พ.ย. แต่วันที่ 18 พ.ย. ตนในฐานะกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จะทำหน้าที่ถึงนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการ เพื่อขอให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ ส่งข้อมูลระวางแผนที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งครอบคลุมที่ดิน กบท.5 ของ น.ส.ปารีณา มาให้กรรมาธิการตรวจสอบตามที่เคยได้รับขอในคราวที่ทั้ง 2 หน่วยงานมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการงบประมาณก่อนหน้านี้ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานทั้ง 2 ว่าทำหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนสมควรแก่การอนุมัติงบประมาณหรือไม่

★ กระทุ้ง พปชร.อีกราย กบท.5 อื้อ

นายเรืองไกรกล่าวว่า ทั้งนี้ นอกจาก น.ส.ปารีณา แล้ว ยังมี ร.อ. ส.ส. ที่ครอบครองที่ดิน กบท.5 อีก

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22581

หน้า: 1(ซ้าย), 14, 15

Col.Inch: 112.35 Ad Value: 247,170

PRValue (x3): 741,510

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ลั่นเช็กบิล! ที่ส.ป.ก.หนักการเมือง

หลายรายที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้ต่อ ป.ป.ช. อาทิ นาย
สรุทธิ เนื่องจางค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ
แจ้งว่าครอบครองที่ดิน ภบท.5 จำนวน 350 ไร่ ได้
มาตั้งแต่ปี 2545 มูลค่ารวม 70 ล้านบาท จะเป็น
ตัวอย่างที่จะตรวจสอบต่อไปว่าผู้ยื่นแสดงทรัพย์สิน
ต่อ ป.ป.ช.แต่ละคนครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไม่

ส่งเสริมผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูต

ผ้าไหมไม่ได้เป็นแค่สินค้าหรือเครื่องแต่งกาย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทย และทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมามีการจัด “โครงการมหกรรมผ้าไหม ‘ไหมไทยสู่เส้นทางโลก’” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีที่ 9 นี้ มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว, คณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, คณะผู้สมรสเอกอัครราชทูตและสถานทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมหม่อนไหม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานผ้าไหมครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก และได้แถลงรายละเอียด เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมากถึง 35 ท่าน ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไหมไทยและเดินแฟชั่นโชว์



ผ้าไหมไทยสไตล์มองโกเลีย

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานมหกรรมผ้าไหมจัดโดยภาคเอกชน ซึ่งมีรัฐบาลสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนและส่งเสริมผ้าไหมไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาไทยและศักยภาพการผลิตผ้าไหมไทยที่มี

งานโดยดีไซเนอร์ชื่อดังกว่า 70 ประเทศ ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก

“ผู้จัดงานจะส่งผ้าไหมไทยให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล เลือกสีและผ้าเองตามอัชฌาศัย จากนั้นแต่ละประเทศจะส่งให้ดีไซเนอร์ของตัวเองออกแบบเพื่อตัดเย็บแล้วส่งกลับมายังประเทศไทยเพื่อให้เอกอัครราชทูตและผู้สมรสสวมใส่เพื่อเดินแบบ ฉะนั้นกิจกรรมหลักเป็นการเดินแบบโดยใช้ผ้าไหมไทย ทั้งชุดทำงาน ชุดพื้นเมือง ชุดประจำชาติ ชุดลำลองให้รู้ว่าผ้าไหมไทยเมื่ออยู่บนเรือนร่างชาวต่างชาติ หากออกแบบได้ดีก็สวยเด่นเป็นสง่าได้ และเป็นที่ยอมรับว่ามีประเทศที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานมีมากขึ้นทุกปี ปีนี้มีถึง 71 ประเทศ จากสถานทูตที่มีในประเทศไทยกว่า 80 แห่ง และปีนี้ได้เชิญบุคคล

สำคัญในวงการต่าง ๆ มาร่วมเดินแบบด้วย อาทิ จิมมี ชู นักออกแบบรองเท้าชื่อดังระดับโลก และแจ๊ค หม่า นักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งบริษัท อาดี

สำคัญในวงการต่าง ๆ มาร่วมเดินแบบด้วย อาทิ จิมมี ชู นักออกแบบรองเท้าชื่อดังระดับโลก และแจ๊ค หม่า นักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งบริษัท อาดี



ผ้าไหมไทยงดงามในสไตล์อินโดนีเซีย

บามา ตอบรับคำเชิญมาร่วมงานด้วย หากไม่ติดภารกิจอาจได้เห็นแจ๊ค หม่า เดินแบบด้วยชุดผ้าไหมไทย ในพิธีเปิดงานวันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ”

สำหรับกิจกรรมน่าสนใจ



ดร.วิษณุ เครืองาม บอกรับแขกของกรรจัดงาน

เอกลักษณ์และคุณค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต จึงมีการใช้ผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รัชสรรค์ผลิต



มินิแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยจากประเทศต่าง ๆ



อื่น ๆ ดร.สุมาลี อุทัย
เฉลิม รองประธานคณะ
จัดงาน ปี 2562 เผยว่า
ประกอบด้วย งานแฟชั่น
วิกผ้าไหมไทยนานาชาติ
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18-22
พ.ย. 2562 ณ ลานอีเดน
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ ประกอบด้วย 27
รอบโชว์ โดยดีไซเนอร์
นานาชาติ 42 ท่าน และ

ดีไซเนอร์ไทยกว่า 30 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการประกวด “เดอะ
เน็กซ์ บิ๊ก ดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 1” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา
ทั่วประเทศ ร่วมออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหม
ไทย ซึ่งเงินรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท ประกาศผล 22 พ.ย.นี้
เวลา 19.00 น.ในรอบประเทศไทย ทั้งนี้จะมีชู จะเป็นผู้มอบรางวัล
ให้ผู้ชนะเลิศการประกวดถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุด สำหรับนิสิต
นักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลก แสดงผลงาน
ออกแบบการตัดเย็บชุดเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์นานาชาติ ที่นำมาสวม
ใส่เดินในพิธีเปิดงานให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชม
ตัวอย่างชุดผ้าไหมไทยที่ได้รับการตัดอย่างประณีต ส่งตรง
จากประเทศเปรูมาจัดแสดงในงานแถลงข่าว มร.เชซาร์ เรเวงโก้
เลขาธิการโท สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย เผยว่า
ปัจจุบันผ้าไหมไทยโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าเป็น

ผ้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อสวมใส่มีความหรูหรา ชุดผ้าไหม
สำหรับเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ภัริยาทูตได้เลือกผ้าไหมสี

ทอง และดีไซเนอร์ของเราออกแบบ
และตัดเย็บโดยผสมผสานกับผ้าของเปรู
สะท้อนออกมาในรูปแบบชุดพื้นเมือง
ชาวแอนดิส ปักด้วยสีเส้นสดใส ได้แรงบันดาลใจจาก “Retablo” งานจิตรกรรม
บนกล่องไม้ของชาวเปรู ด้านในสอด
แทรกเรื่องเล่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งความเชื่อ และในชุดผ้าไหมยังมีผ้า
คลุมไหล่ที่ออกแบบและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าระหว่างทั้งสองประเทศแม้
อยู่ห่างไกลกันมาก แต่การหลอมหลวม
ทางวัฒนธรรมทำให้มองเห็นส่วนที่มีความ
คล้ายคลึงกัน.

● ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่กึ่งนำการเมือง ●



รวมพลังแก้รัฐธรรมนูญ

นโยบายประกันรายได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญและบริหารราชการยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ยืนยันให้เห็นถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลระหว่างให้สัมภาษณ์ถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา

ส่วนการทำหน้าที่เฉพาะที่รับผิดชอบกำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เหลือก็เป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็นคนของพรรค

กระทรวงพาณิชย์เมื่อเข้าไปก็กำหนดวาระเร่งด่วนอย่างน้อย 4 เรื่อง ทั้งนโยบายประกันรายได้ นโยบายเร่งรัดการส่งออก นโยบายดูแลราคาสินค้าและบริการ และนโยบายเร่งรัดเจรจาเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ค้างท่อหรือจำเป็นต้องริเริ่มใหม่

การประกันรายได้ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าว โปด ขณะนี้โอนเงินส่วนต่างงวดแรกให้แล้ว ยกเว้นข้าว โปด ส่วนยางพาราอาจช้านิด เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประกันรายได้ ทุกหน่วยงานไม่มีประสมการณ์ การยางแห่งประเทศไทยมีกำลังพลจำกัดในการตรวจสอบว่าได้ปลูกและทำผลผลิตกันตามที่แจ้งไว้หรือไม่

ต้องยอมรับความจริงว่าตรวจสอบไม่ทัน ก็กำชับเร่งรัดขอให้ทำให้เร็ว ไม่เช่นนั้นเกษตรกรอาจไม่เข้าใจ ถ้าภายในวันที่ 1-15 พ.ย.62 โอนไม่ครบตามที่เกษตรกรยื่นทะเบียนไว้ ก็ให้ทยอยโอนวันอื่นจนกว่าจะครบ

มีคำถามที่เกษตรกรอยากรู้คือ ผู้ถือบัตรสีชมพู ซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะได้หรือไม่ ขอตอบว่าผู้ถือบัตรสีเขียว 1.4 ล้านราย บัตรสีชมพู 3 แสนราย รวม 1.7 ล้านราย จะทยอยโอนให้เร็วที่สุด งวดนี้อาจโอนไม่พร้อมกันแต่ต่อไปสามารถโอนพร้อมกันหมดเพราะไม่ต้องตรวจสอบสวนยางอีกแล้ว ยุ่งเฉพาะงวดแรก ก็ขอภัยเกษตรกรด้วย

ส่วนมันสำปะหลัง กรม.ให้ความเห็นชอบแล้ว ประกันกิโลกรัมละ 2.5 บาท โอนเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน เกษตรกร 1 รายใช้สิทธิ์ได้

1 ครั้ง มาขึ้นทะเบียนก็ให้แจ้งว่า ชุดมันเมื่อไหร่
สมมติชุดมันลงล็อกวันที่ 1 เดือนถัดไปวันที่ 1 ก็
โอนเงินให้ เริ่มโอนงวดแรกวันที่ 1 ธ.ค.62

ตัวสุดท้ายคือ ข้าวโพด จะเริ่มต้นเจรจา
ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการ ภาค
เอกชนเช่น ผู้ส่งออก ผู้แปรรูปหรือลานรับซื้อและ
เกษตรกรเคาะนับหนึ่งเริ่มประชุมวันที่ 30 พ.ย.62 จากนั้นถึงประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) คาดการประกันราคาข้าวโพดเดือน ธ.ค.62 จะผ่าน ครม.
ขณะที่ผลผลิตเกษตรกรชนิดอื่นๆก็ดูแล ใช้ตัวยาต่างขนานกัน ทั้งตลาดในและต่างประเทศ
เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางระบาย และยังมีมาตรการคู้ขนานนโยบายประกันรายได้

เพื่อตั้งราคาให้สูงขึ้นหรืออย่างน้อยทำให้ราคาไม่ตก

เพราะเดิมเกษตรกรมีรายได้จากการขายตามราคาตลาดและตามคุณภาพผลผลิต ราคาตก
ก็ได้เงินน้อย ราคาดีก็ได้เงินเยอะหน่อย ต่อไปมีนโยบายประกันรายได้ก็มีเงินส่วนต่าง สมมติ
ประกันราคาปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท ถ้าราคาตลาดกิโลกรัมละ 8 บาท ส่วนต่าง 1 บาท รัฐก็
โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ช่วยให้ยังชีพได้ดีขึ้น

การทำมาตรการคู้ขนานก็ช่วยดันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น ถ้าสูงกว่าราคาประกัน
ก็ดีเท่ากับเกษตรกรได้เงินมากขึ้น รัฐไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเกษตรกรบางคนอาจไม่เข้าใจทำไม
ไม่ได้เงินส่วนต่าง ขออธิบายว่าถ้าอยากได้เงินส่วนต่าง ราคาต้องต่ำและรวมเงินส่วนต่างไม่เกิน
รายได้ราคาประกัน

มาตรการคู้ขนาน เช่น นโยบายนำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันดีเซลปี 10 เพื่อดูดซับผลผลิต
ในตลาดให้ลดลง ราคาปาล์มก็ดีขึ้น โดยกระทรวงพลังงานประกาศใช้น้ำมันดีเซลปี 10 เป็น
ภาคบังคับตั้งแต่ปี 63 ย่อมทำให้ผลผลิตปาล์มและราคาเข้าสู่ดุลยภาพ รวมถึงใช้มาตรการป้องกัน
ลักลอบนำเข้าปาล์มเถื่อน เพื่อมาลดราคาในประเทศ

และยังมีมาตรการเร่งรัดการส่งออก โดยกำหนดนโยบาย
ชัดเจนให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกแปลงร่างเป็นเซลล์แมนหาตลาด
ให้พืชผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิด ซี่ปีเข้ามา
ว่าประเทศไหนต้องการอะไร ผมจะได้พาผู้ส่งออกไปพบ
ผู้นำเข้า

เช่น พาเอกชนไปขายมันสำปะหลังที่หนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 2.6 ล้านตันเป็นเงิน 1.8 พัน
ล้านบาท ถือเป็นประวัติศาสตร์

การขับเคลื่อนตามนโยบายทั้งหมดถือว่า
ไปได้ไกลและเป็นยุคแรกที่มีกลไกเป็น
รูปธรรมในรูปของกรรมการร่วม
กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน
(กรอ.) มีสภาหอการค้าไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
ผู้ส่งออกและอื่นๆ ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานอื่นของรัฐ

โดยหารือร่วมกันถึงการ
แก้ปัญหาหลงลึก และอยากให้
ช่วยเรื่องอะไร มีผมเป็นประธาน
และเป็นหัวหน้าเซลล์แมนประเทศ
พาเอกชนและข้าราชการไปช่วย

กันขายของหาเงินเข้าประเทศ

การยิงประตูเป็นหน้าที่ของเอกชนที่ต้องไปซื้อขายกันเองเอกชนเป็นทัพหน้า
กระทรวงพาณิชย์เป็นทัพหนุน

สงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็ง เป็นอุปสรรคอย่างไรบ้าง นาย
จурินทร์ บอกว่า มีผลกระทบทั่วโลก ไทยก็หนีไม่พ้น ถึงกำชับทุกฝ่าย
เสมอว่า ขณะนี้ไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปกติ

แต่เป็นการบริหารประเทศในภาวะวิกฤติ ต้องใช้ยาแรงหรือใช้
ยาพิเศษในการบริหารจัดการ เป็นที่มาของการตั้ง กรอ. มีวอร์รูมสงคราม
การค้าโดยเฉพาะ แปลงร่างทุกพาณิชย์เป็นเซลล์แมนประเทศทำงานเชิงรุก

พอใจต่อการแก้ไขปัญหาปากท้อง ราคาผลผลิตเกษตรแค่ไหน นาย
จурินทร์ บอกว่า เชื่อว่าประชาชนน่าจะพอใจเพราะเหมือนกับที่มีคนพูด
ว่าประชาธิปไตยยุคอุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไว ทำได้จริง ก็ปรากฏเป็น
รูปธรรมให้เห็น ตั้งแต่ร่วมรัฐบาลและเป็นหัวหน้าพรรค มุ่งเน้นทำงาน
ให้ประชาชนได้เห็นจริงๆ อะไรไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่พูด

เกิดอะไรขึ้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเป็นรองนายกฯและ
รมว.พาณิชย์ ไม่ค่อยพูดถึงประเด็นการเมือง นายจурินทร์ บอกว่า อยาก
ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าเวลามีโอกาสได้ทำงานเราก็ทำเป็น ทำได้
มีผลงานปรากฏขึ้นจริง จะพูดก็พูดเท่าที่จำเป็น เพราะบางช่วงบางเวลา
ประชาชนก็เบื่อประเด็นขัดแย้งทางการเมือง

เขาอยากฟังว่าเราทำอะไรให้มากกว่า ในเมื่อปัญหาหลักใหญ่คือ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก เขาอยากฟังว่าเราสามารถทำ
อะไรและแก้ไขปัญหอะไรให้ได้บ้างบ้าง น้อยบ้างก็ทำให้เขาอุ่นใจ ได้
เยียวยาสิ่งที่ขาดหายไปหลายปีได้บ้างเรื่อง

วันนี้กลัวถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่ไหน นาย
จурินทร์ บอกว่า ไม่ตอบว่ากลัวหรือไม่ เพราะเป็นกลไก
ตรวจสอบตามปกติของระบอบประชาธิปไตย รัฐมนตรีหรือ
รัฐบาลที่ถูกอภิปรายมีหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจต้องตาม
ต่อไปว่าฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจใครบ้าง

ทีมการเมือง ถามว่า ระหว่างที่ฝ่ายค้าน
เตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ภายในรัฐบาล
โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ ถูก
มองว่าเริ่มขัดแย้งกรณีจะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชา-

ชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ชิงประธานคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.)

นายจурินทร์ บอกว่า เป็นไปตาม
กระบวนการปกติ ตามขั้นตอนพิจารณา
รายชื่อ กมธ.ชุดต่างๆ ก็เริ่มต้นที่ประชุม
ของแต่ละพรรคการเมืองก่อนที่วิปของ
พรรคนั้นๆนำรายชื่อเสนอที่ประชุม
วิปรัฐบาล ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
วิปรัฐบาลเป็นขั้นตอน
สุดท้าย โดย

หลักพรรคร่วมรัฐบาลก็ยอมรับซึ่งกันและกัน ก็ทำให้การทำงานราบรื่น
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมพูดชัดเจนตั้งแต่ก่อนร่วมรัฐบาลว่าเรา
ศึกษามาจบแล้ว ถ้าเริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้
ง่ายขึ้นแก้ไขเสียกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็เพียงพอ แก้ได้ก็เท่ากับสะดวก
ถูกแจให้ประตูเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตเปิดออกได้
หากไม่นับหนึ่งจากตรงนี้ ถูกแจก็คಾಯู่ เดินหน้าไม่ได้ ต้องฉีกทิ้ง
อย่างเดียว

พรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นาย
จурินทร์ บอกว่า มติพรรคเป็นเช่นนั้น แต่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่าง
สองพรรค สุดท้ายขึ้นอยู่กับที่ประชุมวิปรัฐบาลมีความเห็นอย่างไร

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแสวงหาความเห็นพ้องหรือแสวงหาความ
ร่วมมือเป็นหัวใจที่สำคัญ

เพราะแก้ไขยากมากหรือจนเกือบทำให้แก้ไขไม่ได้เลย
อย่างน้อยจุดเริ่มต้น รัฐบาลฝ่ายค้าน วุฒิสภา ไม่เห็นตรงกัน สุดท้าย
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล้ม

ฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์มองผลสัมฤทธิ์ อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้ประสบความสำเร็จ

ไม่จำเป็นก็ไม่คิดไปขัดแย้งกับพรรคการเมืองใดหรือฝ่ายใด
การแสวงหาความร่วมมือกับความเห็นพ้อง เป็นถูกแจสำคัญ
เป็นเงื่อนไขสำคัญทำให้แก้ไขรัฐธรรมนูญประสบผลสำเร็จ.

ทีมการเมือง

ศิลปินแกรมมี่'เปาวลี'ร่วมรณรงค์'วันดินโลก' ชาวคนไทยร่วมตระหนักถึงความสำคัญของดิน

ศิลปินแกรมมี่ "เปาวลี" พรพิมล ฟิล์ม ฟิล์ม รุ่ง ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องใน "วันดินโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การอนุรักษ์หน้าดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การป้องกันการชะล้างหน้าดิน และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน โดยเปาวลีได้ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคนไทยทุกคนให้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆ มากมาย โดยนำเสนอผ่านเนื้อหาหลัก "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"

ซึ่งในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดจัดงานวันดินโลก ขึ้นในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิ พิธีเปิดงานวันดินโลก นิทรรศการวันดินโลก กิจกรรม Workshop DIY เพนต์โอ่ง ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไบโอดีเซล สาธิตผ่าฝัก หมวกสาน Talk Show เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากนักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ "มุมมองวัยใส หัวใจรักดิน" แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องดิน และวันดินโลก โดยศาสตราจารย์ ดร.พระพรหม



บัณฑิต ธรรมจิตโต เป็นต้น

"เปาวลี" พรพิมล ฟิล์ม ฟิล์ม รุ่ง เปิดเผยว่า "นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ทั่วโลกยังได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ วันดินโลก เพื่อประกาศพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี เป้าหมายเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรดินนะคะ แล้วช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ใช้ประโยชน์ต่อไปคะ เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงรักแผ่นดินผืนนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจในการพัฒนาทรัพยากรดินมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ให้คนไทยได้มีอาชีพ มีกินมีใช้มาจนถึงทุกวันนี้คะ"



"เปาวลี" พรพิมล ร่วมรณรงค์ "วันดินโลก"



สารพัด'อักษรย่อ' ถอดรหัส'สิทธิที่ดิน'



ปรรดาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองในที่ดินภายใต้อาณาจักรไทย ที่มีอักษรย่อมากมาย อาทิ “น.ส.3, น.ส.3 ก, ส.ป.ก.4-01 หรือ ก.บ.ท.5 และ สทก.” กลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกครั้ง หลัง **น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์** ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ออกมาเปิดเผยว่าได้ถือครองทำกินในพื้นที่ป่า โดยมีเอกสารสำคัญแสดงหลักฐานว่าครอบครองที่ดังกล่าว คือ ก.บ.ท.5 จำนวนกว่า 1,700 ไร่

จนมีผู้เกี่ยวข้องออกมาท้วงติง อาทิ **อรรถพล เจริญชันษา** อธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน 2551 นั้น **นายวิชัย ศรีขวัญ**

อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น เคยมีหนังสือเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่าการนำแบบแสดงรายการที่ดิน (ก.บ.ท.5) หรือทะเบียนที่ดินและใบเสร็จเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ก.บ.ท.6) เป็นหนังสือสำคัญแสดงการถือสิทธิการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ได้ เพราะการนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน ส่งผลให้มีการบุกรุกการทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ในวงกว้าง ขอให้ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน ก.บ.ท.5 และแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นั้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หนังสือดังกล่าวยังระบุว่า สำหรับการผ่อนผันให้ราษฎรที่บุกรุกทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อยู่อาศัยในที่ทำกินต่อไปเป็นการชั่วคราว โดยการออกหนังสืออนุญาตสิทธิที่ทำกิน หรือ สทก.1 และ สทก.2 ครอบครองที่ดิน ที่อยู่อาศัยทำกินในฐานะผู้รับอนุญาตมิใช่การครอบครองในฐานะเจ้าของที่ดิน จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส 0705(9)/7078 ลงวันที่ 20 เมษายน 2526 และที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม้ปัจจุบันจะหมดสภาพป่าไปแล้วก็ตามราษฎรที่เข้าไปประกอบอาชีพหรืออยู่ในที่ดินดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยการบุกรุกหรืออนุญาตจากทางราชการ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

เชื่อว่าบรรดาตัว “อักษรย่อ” ที่แสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินจะกลายเป็นประเด็นข่าวให้ต้องติดตามอีกนาน เพื่อความเข้าใจในตัวอย่างเหล่านี้จึงขอถอดรหัสสร้างความเข้าใจความหมายที่แท้จริง

“**ส.ป.ก.4-01**” คือ เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมิใช่ฐานะยากจน เขตปฏิรูปที่ดินหมายถึงที่ดินที่เป็นชุมชนเดิมรูปแบบมาก่อน ที่ดินที่เป็นไร่นาทำกินของราษฎรตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่ดินป่าเสื่อมโทรมหมดสภาพป่าและไม่สามารถฟื้นสภาพป่าได้อีก ไม่รวมถึงป่าในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือเขตต้นน้ำลำธาร หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย

เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ดิน หากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่จะเป็นโมฆะ แต่สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามีภรรยา บุตร

บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา และหลาน สามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม (ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่น) ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่

ต้องการ และรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร

“โฉนด” เป็นหนังสือที่กรมที่ดินออกให้ในฐานะหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ มีตราครุฑสีแดง ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีสิทธิซื้อขาย เช่าขาย ทำประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ มีการรังวัด ปักเขตอย่างชัดเจน

“น.ส.3 ก” เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ออกให้กับผู้ครอบครองที่ดิน มีครุฑสีเขียว ไม่มีการรังวัด แต่ใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ผู้มีชื่อมีสิทธิครอบครอง ซึ่งหากมีการสลับเขตอย่างแน่นอนแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้

“ส.ค.1” คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1 อีกแล้ว ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้น ตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.1 จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1 มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ 2 กรณี คือ 1.นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็น

ท้องไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2.นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย คือ กรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็ให้ไปยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

“สทก.” คือ สิทธิทำกิน เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนฯและเป็นป่าไม้เสื่อมโทรม ต้องเป็นพื้นที่ที่

ได้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้ว จึงประกาศเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น สทก.ยังเป็นที่ป่าสงวนอยู่ โดยกรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาตและทำการรังวัด ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2522 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่บุกรุกอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายให้มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งไม่ไปแผ้วถางอีกต่อไป กรมป่าไม้ได้เริ่มดำเนินการให้สิทธิทำกิน (สทก.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มานับตั้งแต่ปี 2525 ต่อมาปี พ.ศ.2528 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 กำหนดให้มีมาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความจำเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยไม่เดือดร้อน และโดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งความตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองว่าสิทธิทำกิน (สทก.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้กับราษฎรนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

และล่าสุดตามนโยบายรัฐบาลตามที่กรมป่าไม้เพิ่งประกาศที่ดิน **“คทข.”** คือ การเร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินนั้นยังคงเป็นของรัฐ จึงถูกกำหนดเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน และได้จัดตั้ง **“คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)”** ขึ้นมา มีเป้าหมายพื้นที่ 3,900,307 ไร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และนิคมสร้างตนเอง ปัจจุบันจัดที่ทำกินให้ชุมชนแล้ว ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เนื้อที่โดยประมาณ 893,388 ไร่ เพื่อให้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

“อักษรย่อ” เหล่านี้ เชื่อแน่ว่าบุคคลมีชื่อเสียงที่กำลังตกเป็นข่าวครอบครองที่ดินที่กำลังจะถูกเช็กบิลต้องยกมาเป็นข้ออ้างเพื่อต่อสู้กันในทางกฎหมาย อยู่ที่มีการถือครองนั้นจะมีตัว **“อักษรย่อ”** ชนิดใดเป็นภูมิคุ้มกันเช่นกัน



ดึงเงินสหกรณ์หนุนพัฒนายาง

ตราด ● น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด น.ส.มนัญญา กล่าวว่า สถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์ยางพารากลุ่มต่างๆ เริ่มหันมาปรับเปลี่ยนจากการขายน้ำยางดิบ เป็นน้ำยางข้น หรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ได้ราคาดีขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดีที่ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ในครั้งนี้ จะได้ขอให้ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาช่วยวางระบบบัญชีให้กับสหกรณ์แห่งนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบผลิตที่สหกรณ์แห่งนี้มีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การแปรรูปน้ำยางเป็นแบรีเออร์ออกจำหน่าย อาจจะต้องใช้เงินอุดหนุนของสหกรณ์มาช่วยดำเนินการในอนาคต

'ประภัตร'สั่งผลิตพันธุ์ข้าวแสนตัน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายประภัตรกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ตัน เพื่อให้ชาวนาเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งภัยธรรมชาติ ความผันผวนของตลาดโลก นับเป็นงานที่ท้าทาย ความสำเร็จของงานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งในด้านการบริหาร การผลิต การจำหน่าย รวมถึงส่งเสริมประชาสัมพันธ์โดยต้องมีการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

●'มัญญา'ตรวจสหกรณ์ยาง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพีเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจหลักคือรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกนำมาผลิตน้ำยางข้นจำหน่ายแก่บริษัทรับซื้อ และวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนั้น น.ส.มัญญาเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไม้กฤษณาของกลุ่มอัลมาส บริเวณใกล้เคียงมัสยิดนูรุลอติยาเยห์ ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง

น.ส.มัญญา กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด จะขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยวางระบบบัญชีให้สหกรณ์แห่งนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบผลิตที่สหกรณ์มีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การแปรรูปน้ำยางเป็นแบริเออร์ออกจำหน่าย อาจต้องใช้เงินอุดหนุนของสหกรณ์มาช่วยดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรผู้ปลูกยางแปรรูปได้อย่างมั่นคง

ส.ป.ก.เล็งแจกที่ทำกินปชช.หลังยึดคืน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากกรณีที่ดินส.ป.ก.นา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถือครองที่ดิน ภพท.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ว่าครอบครองของน.ส.ปารีณา อยู่มาก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบที่ดินให้ ส.ป.ก. หรือไม่ ซึ่งหากมีความชัดเจนเรื่องข้อมูลการถือครอง หรือระบุว่าเป็นที่ ส.ป.ก.ต้องยึดคืนทั้งหมด เพื่อนำไปแจกให้เกษตรกรรายย่อย แต่คาดว่าที่สุดแล้วจะต้องยึดคืนเกือบทั้งหมด เพราะตามหลักเกณฑ์เกษตรกรสามารถถือครอง ส.ป.ก.ได้เพียง 50 ไร่ เท่านั้น

แหล่งข่าวระบุว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีการพูดถึงการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. โดย ส.ส. อีกหลายคน อาทิ นายสมัชชา เอ่งฉ้วน อดีตผู้สมัคร

ส.ส.กระบี่ ได้รับสิทธิครองที่ดิน ส.ป.ก.เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา บนพื้นที่หมู่ 1 ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นต้น ซึ่งหลังมีกระแสข่าวออกมา ร.อ.ธรรมนัส ออกมาชี้แจงว่า กรณีของนายสมัชชา ต้องไปตรวจสอบว่ามีการครอบครองมากี่ปี และทำการเกษตรจริงหรือไม่ ถ้าทำการเกษตรและไม่เกิน 50 ไร่ ก็มีสิทธิได้รับ ในหลักการของนโยบาย ส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของกรมป่าไม้ส่งมอบมาให้ ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ยากไร้ ขอให้เป็นผู้ครอบครองเดิม และใช้พื้นที่นั้นทำการเกษตรจริงๆ และต้องไม่เกิน 50 ไร่ ก็เข้าเงื่อนไขรับได้ ส่วนกรณีการถือครองสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. ของ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ที่ศาลพิพากษาแล้วเสร็จ ได้คืนให้ ส.ป.ก. ทั้งหมดแล้ว โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้กับเกษตรกรนำไปทำกินเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป ซึ่งทาง ส.ป.ก.มั่นใจว่าการเรียกคืนพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าได้ ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะหารือกำหนดกันต่อไป